

Cái Ách Của Tiên Tri Giê-rê-mi



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Giê-rê-mi 16:1-13; Ô-sê 1:1-3; Giê-rê-mi 27:1-18; Đa-ni-ên 4:25; Giê-rê-mi 28; 2 Ti-mô-thê 4:3, 4.

Câu Gốc: “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” (Lu-ca 9:23).

Như chúng ta đã nhận thấy, các tiên tri của Đức Chúa Trời không chỉ giảng dạy bằng lời nói, nhưng cũng bằng các bài học được diễn đạt qua các hành động và biến cố chính trong đời sống họ. Đây là một phương cách nữa để truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, tiên tri Giê-rê-mi được thúc đẩy để thể hiện những lời ông giảng dạy. Trước hết, tiên tri cần phải đeo một cái ách bằng gỗ. “Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Người khá làm lấy xiềng và ách cho mình, rồi để trên cổ người” (Giê-rê-mi 27:2). Hành động đeo ách rất nặng nhọc, ngay cả trong điều kiện lý tưởng nhất. Không những vậy, trong trường hợp của tiên tri Giê-rê-mi, sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó càng thêm nặng nề, vì một tiên tri giả đã xuất hiện và chất vấn sứ điệp của ông. Bài học tuần này giúp chúng ta tìm được lời giải thích chí lý cho hai khái niệm: sự thật và sự sai lầm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một trận chiến khốc liệt gay go, nhắm mục tiêu tranh thủ từng con tim, từng khối óc của con dân Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng, một sứ điệp, dầu đượm ân điển tha thứ, vẫn có thể là một sứ điệp sai lạc.

Một Cuộc Đời Cô Đơn

Hãy Đọc trong sách Giê-rê-mi 16:1-13. Đức Giê-hô-va phán dạy tiên tri Giê-rê-mi điều gì? Dầu sứ điệp của Ngài thật gay gắt và khó nghe, trên phương diện nào sứ điệp ấy vẫn là ân phước cho tiên tri? (Xin cũng đọc trong sách Ô-sê 1:1-3).

Ngay chính cuộc đời của tiên tri cũng là một trường hợp tiêu biểu cho mức độ tao loạn của tình trạng đất nước Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ, khi bao gia đình phải ly tán và cam chịu nỗi buồn đau của cảnh phân ly.

Đức Giê-hô-va cũng ngăn cấm tiên tri Giê-rê-mi làm nhiều hành động khác, chẳng hạn như bước chân vào nhà đang có tang chế. Mạng lệnh này tượng trưng cho thái độ thiếu sẵn lòng của dân Y-sơ-ra-ên để nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời đang thôi thúc họ ăn năn và tái sinh.

Bên cạnh tang chế, Đức Giê-hô-va cũng cấm tiên tri tham dự các buổi tiệc tùng liên hoan. Mạng lệnh này tượng trưng cho giai đoạn lịch sử sắp tới, khi quân xâm lăng Ba-by-lôn sẽ cất đi tất cả các niềm vui và lòng hoan hỉ của dân chúng. Trong lúc buồn hay lúc vui, tiên tri Giê-rê-mi đều không có sự an ủi và đùm bọc của sợi dây thân tình như bao người khác. Cuộc đời tiên tri và những sầu muộn ông trải nghiệm lẽ ra phải là những bài học sống đầy giá trị cho dân Y-sơ-ra-ên, nếu họ đã chịu khó học hỏi.

Kinh nghiệm của tiên tri Giê-rê-mi giúp chúng ta biết quý trọng hơn sự tương trợ giữa chúng ta và người đồng loại như thế nào? Sự tương trợ giữa người với người rất quan trọng, nhưng làm cách nào để chúng ta nhận biết rằng sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời?

Cái Ách Của Tiên Tri Giê-rê-mi

Hãy Đọc trong sách Giê-rê-mi 27:1-18. Đức Chúa Trời muốn nhấn bảo dân sự điều gì? Tại sao đó là điềm xấu cho những ai không may mắn nghe được bức thông điệp ấy?

Cái ách tiên tri Giê-rê-mi đeo trên người là dấu hiệu rõ ràng quốc gia Giu-đa đầy kiêu hãnh sẽ phải gánh chịu một cuộc bại trận nhục nhã ê chề. Cái ách gỗ tiên tri đeo trên tay và trên vai rất nặng nề và to dài (1 thước rưỡi chiều dài với bề dày 8cm). Hình bóng ấy hàm chứa một ý nghĩa quan trọng rằng, nếu quốc gia nào quật khởi chống lại gông cùm kềm kẹp của nước Baby-lôn, là một công cụ để thực thi ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng sẽ phản ứng như thế nước đó đã nổi loạn chống lại Ngài.

Sự quan yếu của sứ điệp trong sách Giê-rê-mi 27:5 là gì? (Xin cũng đọc trong sách Đa-ni-ên 4:25).

Ở đây một lần nữa, như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh suốt từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, Đức Chúa Trời, trong vai trò Tạo Hóa, là Chủ Tể của cả địa cầu. Dầu đất nước đang gặp cảnh khó khăn và đầy loạn li, dưới sự thống trị bạo tàn của quân thù tà giáo, sức mạnh và uy quyền của Thượng Đế vẫn hiển minh lồng lộng. Niềm tin sắt đá nơi bức tranh lạc quan này chính là nguồn hy vọng xoa dịu cơn khát của nhóm người trung tín còn sót lại.

Bản thân mình mang ách nô lệ đã là điều không thể chấp nhận được, nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu chính chúng ta cũng đã từng áp đặt ách bất công nô lệ lên trên người khác? Và nếu chúng ta đang tạo ác nghiệp này, thì tại sao không tìm cách tháo gỡ các ách bất công ấy ngay bây giờ?

Tranh Chấp Giữa Các Tiên Tri

Hãy Đọc trong sách Giê-rê-mi 28:1-9. Thử tưởng tượng bạn là một người Giu-đa đang có mặt nơi hiện trường và được mục kích tất cả mọi diễn tiến. Bạn sẽ tin ai? Ai là người bạn muốn tin hơn? Lý do nào khiến bạn tin lời tiên tri Ha-na-nia hơn là tin lời tiên tri Giê-rê-mi?

Tiên tri Giê-rê-mi nhân danh Chúa để tuyên bố, và tiên tri Ha-na-nia cũng vậy. Nhưng ai mới thật sự nhân danh Ngài? Vì nội dung sứ điệp của hai người mâu thuẫn nhau, cả hai đều không thể thay mặt Đức Chúa Trời cùng một lúc! Đối với chúng ta ngày hôm nay, trong ưu thế của hậu sinh nhìn lại lịch sử, chúng ta biết rõ ai nói thật và ai nói láo. Nhưng ngay vào lúc đó, rất khó để nhận diện ai là kẻ mạo danh.

Nói tóm lại, như chúng ta ngày nay cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các câu chuyện Kinh Thánh, tiên tri Giê-rê-mi trong thời đó cũng cố gắng thuyết phục đồng bào mình hãy học hỏi từ quá khứ để đừng tái phạm lỗi lầm của tiền nhân. Nếu trước đó, lời của tiên tri vốn đã “khó nuốt”, giờ đây lời của ông càng khó được tiếp nhận hơn. Sứ mạng của tiên tri càng thêm gay go do nơi bị tranh chấp bởi mục vụ cạnh tranh và phản động của tiên tri Ha-na-nia.

Mang ý nghĩa “Đức Chúa Trời đầy ân điển”, tên Ha-na-nia dường như biểu lộ một sứ điệp về ân điển, thứ tha và cứu chuộc. Chúng ta rút được bài học nào từ nhà tiên tri giả mạo nhưng mang danh nghĩa ân điển cứu chuộc này?

Cái Ách Bằng Sắt

Tiên tri giả Ha-na-nia đã mượn hình bóng nào để chứng tỏ mình thi hành ý chỉ Đức Chúa Trời? (Giê-rê-mi 28:1-11).

Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện Đức Chúa Giê-su nguyên rửa cây vả không sanh trái trong sách Mác 11:13, 19-21. Giả sử có ai đó đã nghe được những gì Đức Chúa Giê-su nói và biết việc gì xảy ra; người đó có thể tìm cách trồng một cây vả mới ngay nơi gốc cây vả cũ, với dụng ý chứng minh lời tiên tri của Đức Chúa Giê-su không ứng nghiệm. Đó chính là điều tiên tri giả Ha-na-nia đã làm, cố tình “chơi xấu” tiên tri Giê-rê-mi bằng cách bẻ gãy cái ách gỗ trên cổ tiên tri Giê-rê-mi. Hành động của ông trắng trợn phủ nhận sứ điệp của tiên tri Giê-rê-mi.

Hãy Đọc trong sách Giê-rê-mi 28:12-14. Chuyện gì xảy ra kế tiếp? Sứ điệp mới của tiên tri Giê-rê-mi là gì?

Tiên tri giả Ha-na-nia đã bẻ gãy cái ách bằng gỗ, nhưng ai có thể dùng tay không để bẻ nổi cái ách bằng sắt? Án phạt của Đức Chúa Trời không suy chuyển, mà ngay cả có thay đổi, thì cũng chỉ trở thành nặng nề hơn, do nơi lòng cứng cõi bất tuân của dân Y-sơ-ra-ên.

Ai mà chẳng từng có kinh nghiệm “sáng mắt ra” sau khi nhận biết tính bướng bỉnh của mình tự tạo thêm rắc rối cho chính mình. Vì vậy trong tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, thay vì tiếp tục củng cố lại tình yêu của Ngài, và tạo thêm khó khăn cho bản thân, tại sao chúng ta tốt hơn nên đầu phục và giao phó trọn vẹn cuộc đời chúng ta cho Chúa ngay trong lúc này?

Trông Cậy Nơi Sự Giả Dối

Không lâu sau đó thì nghi vấn ai là tiên tri giả và ai là tiên tri thật đã được làm sáng tỏ. Sách Giê-rê-mi 28:16, 17 cho biết số phận đích đáng của người tiên tri giả Ha-na-nia thành ra như thế nào, đúng như lời cảnh báo của tiên tri Giê-rê-mi.

Tiên tri giả Ha-na-nia tuy đã chết, nhưng những gì ông làm lúc sống vẫn còn để lại hậu họa cho dân, cho nước. Thuở sinh thời, ông đã lợi dụng vị thế tiên tri được tín cẩn để thuyết phục mọi người đặt tin tưởng nơi những lời dối gạt.

Sách 2 Ti-mô-thê 4:3, 4 và sách 2 Tê-lô-sa-nhi-ca 2:10-12 giống sách Giê-rê-mi 28:15 ở điểm nào?

Ngày nay tình trạng tín ngưỡng cũng không có gì khác. Sa-tan đang ráo riết dụ dỗ càng nhiều người càng tốt “trông cậy nơi sự giả dối”. Sự giả dối có thiên hình vạn trạng, nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là giả dối mà thôi. Chánh đạo của Đức Chúa Trời chỉ có một chân lý duy nhất, như “Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 4:16). Ngược lại, tà đạo của quỷ ma thì sao cũng được, cái gì cũng có, chỉ ngoại trừ chân lý trong Đức Chúa Giê-su.

Xin liệt kê một số những tư tưởng dối trá đã ăn sâu bắt rễ trong văn hóa chúng ta ngày nay. Vì sao giữ cho tâm tư thường xuyên khấn khít với Đức Chúa Giê-su và Lời Hằng Sống của Ngài là phương cách duy nhất để bảo vệ chúng ta chống trả sự công phá ngày đêm của các tư tưởng sai lạc nguy hiểm?

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Như chúng ta đều biết, ai cũng muốn nghe tin vui, tin tốt, chứ không ai muốn nghe tin xấu hay tin buồn. Đây là lý do dân Y-sơ-ra-ên muốn tin lời dối trá của tiên tri giả Ha-nania, thay vì tiếng nói sự thật của tiên tri Giê-rê-mi. Ngày nay, người đời cũng có cùng khuynh hướng. Nhiều người tin tưởng và giảng dạy rằng thế giới mỗi ngày sẽ mỗi cải tiến. Dĩ nhiên, vài lãnh vực của cuộc sống đã tiến bộ, nhưng nói chung, phần lớn thế giới chúng ta sống, tự bản chất, không mang lại nhiều hứa hẹn hay niềm an ủi nào trên con đường dài. Niềm hy vọng thật sự chỉ có được từ Đức Chúa Trời toàn năng chứ không có từ thế gian bất toàn.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1** Chúng ta hãy nghĩ rộng hơn về toàn diện tương lai địa cầu. Đó là viễn cảnh tràn trề hy vọng và mang nhiều hứa hẹn, hay là một viễn cảnh đáng sợ, nguy vong và đầy bấp bênh? Lý do cho câu trả lời của bạn là gì?
- 2** Sứ điệp của tiên tri Giê-rê-mi cốt nhắc nhở người nghe phải chịu khó ôn lại quá khứ, tìm hiểu lịch sử, và học hỏi từ đó. Sứ điệp của bà Ellen G. White cũng tương tự: “Tương lai không có gì đáng hãi hùng, nếu chúng ta luôn nhớ kỹ con đường Chúa đã đưa dắt chúng ta, và sự giáo huấn của Ngài trong đoạn đường mà chúng ta đã đi qua.”—Phỏng trích từ trang 196 trong sách *Những Phác Họa về Đời Sống*. Ý của bà Ellen G. White trong câu này là gì? Biến cố nào đã xảy ra trong quá khứ chúng ta, mà chúa dựng trong ấy là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, nhằm giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho những điều tất yếu sẽ xảy đến trong tương lai?